

เอกชนเรียกร้องรัฐ หนุนลงทุนเพื่อนบ้าน

เอกชนเรียกร้องรัฐ เร่งออกมาตรการสนับสนุนนักลงทุนไทยไปปักฐานการผลิตเพื่อนบ้านก่อนจีนยึดตลาดซีไทยได้เปรียบแต่ขาดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่าง“รัฐ-เอกชน” และหน่วยงานรัฐตั้งสำนักงานสนับสนุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี2559 หัวข้อ“ยุทธศาสตร์ไทย ก้าวไกลไปกับซีแอลเอ็มวี” โดยเห็นตรงกันว่า การเปิดประชาคมอาเซียน(เออีซี)จะเป็นโอกาส

ของธุรกิจไทย เนื่องจากมีความได้เปรียบหลายได้ แต่ยังขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐในการอำนวยความสะดวกการลงทุน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่สุดในทุกๆด้านเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

เอกชน

นายสุพันธุ์ เตือนว่าธุรกิจไทยต้องไม่ทำตัวเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่ม แต่ควรทำตัวเป็นเพื่อนร่วมภูมิภาคแล้วจับมือเดินไปด้วยกัน เหมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าการลงทุนร่วมกัน แม้ว่าจะมีระดับขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน

ขณะนี้การลงทุนในจีนเริ่มถึงจุดอิ่มตัว ทั้งด้านตลาดและค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการจากจีน และชาติอื่นๆหันเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวีมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายกระจายแหล่งผลิตไปยังประเทศอื่นๆของจีน ทำให้มีผู้ประกอบการจีนหันลงทุนในสปป.ลาว และเวียดนามเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลควรเร่งออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดก่อนที่จีน และประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้ไทยจะไม่สามารถเข้าไปเจาะตลาดได้

“รัฐบาลควรให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในต่างประเทศแก่นักลงทุนไทยเพิ่มขึ้น ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การอำนวยความสะดวกเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ด้านกฎระเบียบการลงทุนต่างๆ และตั้งสำนักงานให้ความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีทุกประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับนักลงทุนไทย”

ซีโอกาสธุรกิจบริการ-การแพทย์

นายสุพันธุ์ กล่าวอีกว่าไทยยังมีโอกาสด้านธุรกิจบริการในตลาดซีแอลเอ็มวี อีกมาก เพราะไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจบริการ และด้านการแพทย์ที่จะเห็นได้ว่าประชากรจาก 4 ประเทศข้างต้น เริ่มมีฐานะดีขึ้น จำนวนชนชั้นกลางมากขึ้น ทำให้สามารถเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยได้หลายแสนคนต่อปี ขณะที่ธุรกิจบริการธุรกิจท่องเที่ยว ก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางถ่ายจำนวนนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามพรมแดนระหว่างกันโดยใช้ไทยเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องบิน

ไทยควรใช้โอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ที่จะเป็นจุดแข็งในการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรม (อินดัสทรี ฮับ) ไปพร้อมๆกัน

หนุนรัฐ-เอกชนร่วมวางยุทธศาสตร์
ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี มีประชากรรวมกัน 160 ล้านคน ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ รัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันวางยุทธศาสตร์ว่าจะผลักดันนักลงทุนไทยลงทุนใน 4 ประเทศดังกล่าวได้อย่างไร เพื่อไม่ให้พลาดท่าเสียทีแก่พหุนักลงทุนจากจีน ที่ได้รุกคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาวะเศรษฐกิจในปีหน้านั้น มองว่าขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อเศรษฐกิจไทยปี2559 ปรับตัวดีขึ้น โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของหอการค้าภูมิภาคมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเติบโตได้สูงกว่าปีนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการกระจายงบประมาณของรัฐบาลสู่ระดับเศรษฐกิจฐานรากจะสามารถเข้าถึงมือประชาชนได้เร็วแค่ไหน

นายอิสระ กล่าวว่าขณะนี้ได้เห็นถึงความพยายามของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่ติดตามผลของนโยบายอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าเป็นผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

หนุนนำเข้าวัตถุดิบแปรรูป
ขณะที่ นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยควรฉวยโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) นำทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบ้านมาแปรรูปเป็นสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย เหมือนกับเกาหลีใต้ที่ไม่ได้ปลูกยางพารา แต่นำเข้ายางพาราจากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางส่งออกมากมาย

กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกันแต่สินค้าการเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคู่แข่งทั้งการผลิตและตลาดส่งออก ดังนั้นจึงมีโอกาสในความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการผลิตร่วมกัน โดยใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศมาเกื้อหนุนกัน เช่น เวียดนามมีการปลูกกาแฟสูงที่สุดของอาเซียน ไทยก็สามารถใช้จุดเด่นความเชี่ยวชาญแปรรูปอาหารเข้าไปร่วมตั้งโรงงานแปรรูปกาแฟเป็นสินค้าต่างๆได้ หรือแม้แต่วัสดุไทยและเวียดนามจะผลิตเหมือนกันก็น่าจะหันมาพูดคุยแยกชนิดของการปลูกข้าว เช่น ไทยเน้นข้าวหอม เวียดนามเน้นข้าวขาวก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น

การที่ไทยจะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม การเกษตร ควรจะจับมือกันเข้าไปตั้งคลังสตอร์ เช่น การเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานน้ำตาลใน สปป.ลาว ของมิตรผล ได้นำผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายเข้าไปตั้งคลังสตอร์ ทั้งแต่ธุรกิจ การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อย ธุรกิจ เครื่องจักรการเกษตร รถแทรกเตอร์ต่างๆ และธุรกิจปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งจากสร้างห่วงโซ่การผลิตที่ครบวงจร ปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดตลาดซีแอลเอ็มวี

“แม้ว่าการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรม การเกษตรในกลุ่มซีแอลเอ็มวีจะเป็นโอกาสที่ดีของไทย แต่มองว่ายังไม่เหมาะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะลุยเข้าไปลงทุนเอง ดังนั้นควรผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ออกไปก่อน แล้วใช้ระบบที่พี่น้อง โดยให้ธุรกิจรายใหญ่เหล่านี้ นำธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมทำธุรกิจด้วย ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีเหล่านี้ค่อยๆเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดสร้างตลาดของตัวเองได้ในอนาคต”

รพท.ซีซีแอลเอ็มวีสำคัญต่อไทย

นายวิโรท สันติประภพ ผู้อำนวยการแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่าซีแอลเอ็ม

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 29

ฉบับที่: 9913

หน้า: 1(ซ้าย), 4

Col.Inch: 58.37

Ad Value: 84,636.50

PRValue (x3): 253,909.50

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เอกชนเรียกร้องรัฐหนุนลงทุนเพื่อนบ้าน

วี มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย มากกว่าไทย จะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของซีแอลเอ็มวี เนื่องจากซีแอลเอ็มวี เข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วน ที่เศรษฐกิจไทยขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน หรือวัตถุดิบ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างจีเอสทีที่ประเทศไทยถูกยุโรปตัดสิทธิ แต่ ประเทศเหล่านั้นยังมีอยู่และยังเป็นแหล่งรองรับ สินค้าจากไทย

ดังนั้นซีแอลเอ็มวี จึงถือเป็นแหล่งสร้าง เสถียรภาพของไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ เศรษฐกิจโลกผันผวน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังจีน และอาเซียน แต่การส่งออกไปยังกลุ่มนี้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง